

Số: / UBND-VHXXH

Cẩm Lương, ngày tháng 4 năm 2023

V/v Giao nhiệm vụ tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học, đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ học sinh học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quản lý học sinh ngoài trường học.

- Kính gửi:**
- Cán bộ công chức xã;
 - Hội Khuyến học;
 - Các trường học trên địa bàn;
 - Các thôn trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học, đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trong công tác quản lý học sinh ngoài trường học trên địa bàn xã luôn được quan tâm, chú trọng.

Các hoạt động phát triển văn hoá – giáo dục đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, thời gian gần đây ở nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra một số vụ việc bạo lực học đường trong và ngoài nhà trường, tai nạn đuối nước.. gây bức xúc, lo ngại trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục. Trên địa bàn xã cũng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, an ninh trường học, số vụ vi phạm an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh có xu hướng gia tăng, việc quản lý học sinh ngoài trường học còn gặp nhiều khó khăn.

Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp quản lý học sinh trong và ngoài trường học nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học, đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ học sinh học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch UBND xã đề nghị cán bộ công chức, hội khuyến học, các trường học, các thôn trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Giao Công an xã

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học và công khai kết quả xử lý.

Triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới, gia cố, cải tạo các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Thực hiện nghiêm túc Công điện số 03/CD-UBND ngày 15/04/2022 Của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh;

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho trẻ em

theo kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 23/09/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT, giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm ATGT.

Phối hợp chặt chẽ với Ban ATGT triển khai công tác đảm bảo trật tự, ATGT; tham gia điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông nhất là khu vực các cổng trường học.

Công bố số điện thoại đường dây nóng của đơn vị về bảo đảm trật tự ATGT, nhằm tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh. Kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT theo thẩm quyền

2. Giao Công chức nông nghiệp

Tiếp tục thực hiện kết luận số 624-KL/TU ngày 01/10/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định công nhận bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Tỉnh. Đảm bảo công tác ATTP, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh trong công tác tổ chức bán trú tại trường học.

Chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân góp phần quan trọng trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh truyền nhiễm và phòng chống dịch bệnh covid-19 trong và ngoài nhà trường theo công văn số 13090/UBND-VX ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

3. Giao Công chức CSXH

Phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường tiến hành rà soát đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ trên địa bàn; đồng thời đánh giá nhu cầu cần được trợ giúp của trẻ em khuyết tật, đối tượng yếu thế và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; bảo đảm cho 100% các cháu đủ sức khỏe đều được đến trường, hướng dẫn các nhà trường miễn, giảm học phí cho học sinh khuyết tật và các chế độ chính sách khác theo quy định.

4. Giao Công chức VHXXH

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học, đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trong công tác quản lý học sinh ngoài trường học trên địa bàn xã.

Phối hợp với công an, công chức nông nghiệp, xây dựng các tin bài tuyên truyền về công tác ATGT, công tác phòng chống đuối nước, công tác ATTP..... để nội dung được lan toả và sâu rộng trong nhân dân.

5. Giao Các trường học

Phối hợp với công chức chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức và cá nhân có liên quan đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục thuộc phạm vi quản lý; có biện pháp phối hợp cụ thể trong việc quản lý học sinh ngoài nhà trường.

6. Giao Hội khuyến học

Hội Khuyến học phối hợp chặt chẽ với công chức VHXXH, công an, các trường học, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh, cho hội viên Hội khuyến học và các tổ chức xã hội thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Hội luôn coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, chỉ đạo các chi hội nhà trường làm tốt công tác khuyến học, quan tâm chăm sóc học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập

4. Giao các thôn

Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thôn vào các buổi chiều hàng ngày trong tuần.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Lương đề nghị các thôn, các nhà trường, hội khuyến học, công chức xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Lưu VT, VHXXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Văn Tính